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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 6/2566 

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบ  Zoom Cloud Meeting 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 10 

5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์    กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  กรรมการ 

รายวิชาทางคลินิก     
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  กรรมการ 

รายวิชาทางปรีคลินิก     15 

8. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา   ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจ า   กรรมการ 20 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวลักษณ์ ศรีสุภา  รองประธานคณะกรรมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง 
      วิทยาศาสตร์ 
2. นางสาวอ้อยทิพย์ สัพโส   นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 25 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  โดยให้
กรรมการทุกคนรายงานตัว แล้วจึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 30 

 
 
 



- 2 - 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 

1) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการแต่งตั้งคณบดี 2 คณะได้แก่ รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร 
เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวาระที่ 2 และรองศาสตราจารย์อิสรา ก้านจักร เป็น
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 5 

2) ภาคีคณบดีสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จะมาประชุมภาคีคณบดี ฯ ในวันที่  20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และจะร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์  ครั้งที่ 24 ในวัน
ดังกล่าวด้วย 

3) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการพิเศษ ให้ด าเนิน
โครงการ 60 ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพ่ือสังคม ในวารระที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น10 

ครบรอบสถาปนา 60 ปี จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
- 60 ปี มข ต้นแบบปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือสวัสดิภาพบุคลากร ชุมชน สังคม 
- 60 ปี มข แอพพลิเคชันทางสัตวแพทย์ 
- 60 ปี มข ต าบลปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (ในเขตพ้ืนที่ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม) 
- 60 ปี มข นวัตกรรมสมุนไพรรักษาสัตว์สู่ชุมชน 15 

  4) ส านักตรวจสอบบัญชีอิสระ ให้มหาวิทยาลัยติดตามและปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณของแต่ละ
คณะ เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีจ านวน 
1 บัญชีคือ บัญชีร้านค้าสวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 20 

 1.2 สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 
ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในส่วนของค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  มีงบประมาณเหลือเพียง  304,781 บาท ซึ่งไม่เพียงพอ จึงได้เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือ
โอนงบประมาณ ดังที่จะแจ้งให้วาระ 1.5 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 25 

https://kku.world/v6671  
ทั้งนี้ คณะมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วในภาพรวม ร้อยละ 41.18 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3 แผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 30 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแผนการรับเข้าศึกษา นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 โดยแบ่งเป็น 4 รอบ คือ 

1) รอบ Portfolio รับจ านวน 36 ราย 
2) รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับจ านวน 30-36 ราย 

https://kku.world/v6671
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3) รอบ Admission รับจ านวน 6 ราย 
4) รอบรับตรงอิสระ รับจ านวน 6 ราย 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/byyks  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 5 

 1.4 เรื่องเวียนที่เสนอคณะกรรมการคณะให้ความเห็นชอบในรอบเดือนที่ผ่านมา 
ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมว่า ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีเรื่องด่วนที่

ต้องเวียนเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเห็นชอบหรือรับรอง มีจ านวน 2 เรื่อง โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/zq8wo   

1) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินสมรรถนะของบุคลากร 10 

ประเภทสนับสนุน รอบประเมินประจ าปี 2567 โดยที่ประชุมเห็นชอบเมื่อวันที่  
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

2) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา VM084 201 Veterinary Gynecology and Andrology 
โดยที่ประชุมเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2566 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 15 

 
1.5 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแผนงานเดียวกันของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากในงบประมาณ 2566 
คณะได้ตั้งงบประมาณในส่วนของงบด าเนินการไว้ จ านวน 6.4 ล้านบาท และคณะไม่ได้ขอใช้งบประมาณกลางปีใน
ส่วนนี้ เป็นผลให้ในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2566 ต้องมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือเพ่ิมเติมงบ20 

ด าเนินงาน เพ่ือให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ซึ่งทีผ่่านมาคณะมีการใช้จ่ายงบด าเนินงานเฉลี่ยเดือนละประมาณ 8-9 แสน
บาท โดยการเปลี่ยนแปลงงบประมาณมี 2 ประเภทคือ 

1. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแผนงานเดียวกัน ซึ่งคณบดีได้รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัย 
ให้ด าเนินการได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3518/2559 ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 25 

2. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามแผนงาน ซึ่งต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อมหาวิทยาลัย 
ในการนี้ ฝ่ายแผนและงบประมาณจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 

10/2566 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 พิจารณาและได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแผนงานเดียวกัน 
(แผนงานผู้ส าเร็จการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์) จ านวน 900,000 บาท ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการค่าตอบแทนผู้บริหาร จ านวน 300,000 บาท ไปหมวด 30 

    งบด าเนินงาน 
2. เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการจัดตั้งสถานีฟาร์ม จ านวน 600,000 บาท ไปหมวด 
    งบด าเนินงาน 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

https://kku.world/byyks
https://kku.world/zq8wo
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1.6 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแผนงานเดียวกันของโรงพยาบาลสัตว์  
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ แจ้งการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแผนงานเดียวกัน 

(แผนงานสนับสนุนการด าเนินงานส่วนกลางและเงินทุนส ารอง) จ านวนเงิน 264,900 บาท ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 เครื่อง  ราคา 135,000 บาท 
2. โทรทัศน์ พร้อมขาตั้ง จ านวน 2 ชุด   ราคา  48,000 บาท 5 

3. เครื่อง Printer กระดาษเทอร์มอลพรินท์   จ านวน 3 เครื่อง ราคา 12,600 บาท 
4. เครื่องพริ้นท์สติกเกอร์ฉลากยา จ านวน 2 เครื่อง ราคา  12,600 บาท 
5. จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 17-24 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง  ราคา  10,600 บาท 
6. จอคอมพิวเตอร์ใช้ส าหรับจัดการระบบร้านขายของ จ านวน 1 เครื่อง ราคา 31,100 บาท 
7. โปรแกรมเสริม-ระบบ Customer Display จ านวน 1 ระบบ  ราคา 5,300 บาท  10 

8. เครื่อง Printer จ านวน 1 เครื่อง ราคา  6,400 บาท 
9. เครื่องอ่านบัตรประชาชน จ าวน 3 เครื่อง ราคา  3,300 บาท 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.7 เหตุอัคคีภัยโรงแรมสัตว์เลี้ยง  15 

                  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งเหตุอัคคีภัยว่า ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา
ประมาณ 22.30 น. ได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดไฟลุกไหม้บริเวณโรงแรมสัตว์เลี้ยง (สุนัข) อาคารณรงค์ กิจพาณิชย์ บริเวณ
จุดแผงไฟฟ้าของห้องส านักงานโรงแรมสัตว์เลี้ยง จากนางสาวฐานิตย์ อริยะกอง หัวหน้างานบริหารและธุรการ จึงรีบ
เข้าไปยังพ้ืนที่พบผู้จัดการโรงแรมสัตว์เลี้ยง ซึ่งเมือ่ไปถึงไฟได้ดับลงแล้ว ทราบเหตุการณ์ว่าผูช้่วยสัตวแพทย์และสัตวแพทย ์
ที่ปฏิบัติหน้าที ่ณ หน่วยสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤตเห็นเหตุการณ์ จงึได้พังประตูห้องผ่าซากซึ่งติดกับห้องโรงแรม20 

สัตว์เลี้ยง(สุนัข) เพ่ือดับไฟและช่วยเหลือสุนัขในโรงแรม จ านวน 8 ตัว ออกจากจุดเกิดเหตุ เมื่อตรวจสอบแล้วพบ
เขม่าด าตามล าตัว สัตวแพทย์จึงเร่งช่วยเหลือโดยการพ่นยา วัดปริมาณอ็อกซิเจนในเลือด วัดไข้ และสังเกตสัญญาณชีพ
อย่างใกล้ชิด ระหว่างนั้นได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือหาจุดตัดกระแสไฟ และในเช้าวันที่ 28 
พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จึงได้แจ้งเหตดัุงกล่าวไปยังเจ้าของสุนัขและยังคงเฝ้าระวังอาการในระหว่าง 48-72 ชั่วโมง สรุป
รายการสิ่งของเสียหายเบื้องต้น ดังนี้  25 

1. ชั้นวางของ จ านวน 1 ชั้น  
2. เก้าอ้ี จ านวน 1 ตัว  
3. ผ้าขนหนู จ านวน 10 ผืน  
4. สายจูงสุนัข จ านวน 10 เส้น  
5. ผ้าม่าน จ านวน 1 ผืน  30 

6. พัดลมตั้งพ้ืน จ านวน 1 ตัว  
7. วัสดุอื่น อาทิ สเปรย์ดับกลิ่น แชมพูส าหรับสุนัข ถุงขยะ กระดาษชาระ เบาะรองนอน 

   พร้อมนี้ได้แจ้งเหตุการณ์ให้คณบดีและผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะทราบเป็นการเบื้องต้นแล้ว โดย
คณะจะด าเนินการตามขั้นตอนของความปลอดภัยและตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงต่อไป 
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  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวัน 

ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566  5 

       ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/vlrjf  
        มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข 
 10 

  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  
            ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/7vp22 ซ่ึงที่ประชุมให้แก้ไข ดังนี้ 15 

  หน้า 3 บรรทัดที่ 27 แก้ไข จ านวน 4.8 ล้านบาท เป็น 4.6 ล้านบาท 
  หน้า 3 บรรทัดที่ 32 แก้ไข ฝ่ายบริหารควรจัดเตรียมข้อมูล เป็น ฝ่ายบริหารต้องจัดเตรียมข้อมูล 
  หน้า 4 ตัดบรรทัดที่ 9 และ 10 ออกทั้งสองบรรทัด 
  หน้า 4 บรรทัดที่ 29 แก้ไข จันท์ลุน เป็น จันทร์ลุน 
  เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 20 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ความคืบหน้าแอพพลิเคชันและเงินบริจาค 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ได้สืบเนื่องเรื่องแอพพลิเคชันและเงินบริจาคในการ
จัดท าแอพพลิเคชัน ดังนี้ 25 

1. แอพพลิเคชันการบริหารจัดการ Virtual Conference ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่
ในขั้นตอนการเจรจาต่อรองกับผู้พัฒนาในการขยายระยะเวลาบ ารุงดูแลรักษา 

2. แอพพลิเคชันป้องกันและรักษาโรคลัมปิสกินในโค ได้ด าเนินการเรียบร้อย โดยมีรายชื่อ
ผู้สนับสนุนงบประมาณโดยการโอนเข้าบัญชีเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังนี้ 
1) นายวิชา สมชาติ จ านวน 150,000 บาท 30 

2) นายณัฐวุฒิ สีโย  จ านวน 150,000 บาท 
3) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 50,000 บาท 
ทั้งนี้ จะได้ท าเกียรติบัตรเพื่อขอบคุณท่ีให้การสนับสนุนกิจการของคณะต่อไป 

https://kku.world/vlrjf
https://kku.world/7vp22
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3. แอพพลิเคชันระบบซอฟแวร์บันทึกข้อมูลประจ าฟาร์มอยู่ในระหว่างก าลังด าเนินการ  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 3.2 การจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 
  ประธาน แจ้งความคืบหน้าของการจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา โดยให้ทราบแนวทางการ5 

ด าเนินงานของคณะ ซึ่งจะด าเนินการส ารวจแหล่งน ้าในพ้ืนที่เสียก่อนเพ่ือความรอบคอบตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุม ซึ่งส านักทรัพยากรน ้าบาดาลได้ไปส ารวจความเป็นไปได้ที่จะมีน ้าบาดาล จ านวน 20 จุด และมีพ้ืนที่ที่คาดว่า
จะมีปริมาณน ้ามากที่สุด จ านวน 1 จุด ซึ่งเมื่อได้เจาะส ารวจน ้าบาดาลแล้วพบว่ามีปริมาณและคุณภาพน ้าเพียง
พอที่จะใช้เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดแล้ว จะได้หารือและขอมติจากท่ีประชุมในการด าเนินงานสถานีฟาร์มดังนี้ 

1) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาซื้อที่ดินเพ่ือใช้เป็นสถานีฟาร์ม โดยคณะอาจจะผ่อนจ่ายหรือเช่าพ้ืนที่     10 

    จากมหาวิทยาลัย 
          2) วางแผนในการจัดท าสถานีฟาร์มอย่างเป็นทางการเมื่อได้มติจากท่ีประชุมข้างต้นแล้ว 

                     ในการนี้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้เสนอให้น าเข้าท่ีประชุม VM Meeting เพ่ือให้
บุคลากรคณะได้พิจารณาร่วมกัน  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 15 

 
3.3 การน าร้านค้าสวัสดิการเป็นวิสาหกิจส่วนงาน 

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะได้สืบเนื่องเรื่องการน าร้านค้าสวัสดิการเป็นวิสาหกิจ
ของส่วนงาน โดยได้สรุปข้อดี ข้อด้อยของการปรับโครงสร้างร้านค้าสวัสดิการในแต่ละแบบ ดังนี้ 

     1. ปรับเป็นวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย 20 

   ข้อดี    มีรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
   ข้อด้อย  1)  ร้านค้าสวัสดิการมีขนาดเล็กเกินไปกับการตั้งเป็นวิสาหกิจ 
                2)  ต้องจัดสรรเงินรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 

      2. มีรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
     ข้อดี   1)  มีรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 25 

    2)  คณะไม่ต้องเป็นผู้ด าเนินการเอง เพราะเอกชนซ่ึงเป็นผู้เช่าจะเป็นผู้ด าเนินการ  
                                              คณะเพียงรอรับค่าเช่าจากมหาวิทยาลัยและค่าสนับสนุนกิจการของคณะจาก 
                                               เอกชน 
     ข้อด้อย 1) รายรับที่คณะจะได้ลดลงจากเดิมมาก เพราะเอกชนก็ต้องการก าไรจากการ  
                                               ด าเนินการเช่นกัน  30 

     3. ปรับเป็นหน่วยงานภายในคณะ 
      ข้อดี  1) มีรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) คณะมีรายได้ไม่ต่างจากเดิม และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงแล้วแต่ผล     
    ประกอบการในอนาคต 
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      ข้อด้อย 1) การบริหารจัดการอัตราก าลัง งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องอยู่ภายใต้  
                                                กรอบของราชการ 

ที่ประชุมได้อภิปรายในประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง แล้วจึงสรุปว่าแนวทางที่ 3 ปรับเป็น
หน่วยงานภายในคณะมีความเหมาะสมที่สุด 

ในส่วนของหน่วยงานที่จะเป็นผู้ด าเนินงานนั้น ที่ประชุมได้พิจารณา 2 หน่วยงาน คือ 5 

โรงพยาบาลสัตว์และกองบริหารงานคณะ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ 
เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/jmr1y  
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้กองบริหารงานคณะเป็นผู้ด าเนินการร้านค้าสวัสดิการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 
เป็นต้นไป 

    มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 10 

 
 3.4 แผนมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
  ประธานให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวลักษณ์ ศรีสุภา ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการด าเนินการต่อสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สืบเนื่องให้ที่ประชุมพิจารณาแผนมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ (Standard Operating Procedure หรือ SoPs) ทั้งนี ้เนื่องจากในคราวประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 

18 เมษายน พ.ศ. 2566 ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะได้น าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ที่ประชุมมี
มติให้ไปเพ่ิมเติมรายละเอียด โดยผู้ชว่ยศาสตราจารยส์ุวลักษณ์ ศรีสุภา ได้ชีแ้จงวา่คณะกรรมการด าเนนิการต่อสัตว์ฯ ได้
ด าเนินการตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 จะมีการตรวจประเมินจาก
มหาวิทยาลัย หากคณะไม่มีแผนมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานดังกล่าว อาจถูกสุ่มตรวจไปตามหน่วยเลี้ยงสัตว์ต่างๆ  
เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของการประเมิน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ20 

ประชุม https://kku.world/0gfh1  
        มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
  
 3.5 รายการครุภัณฑ์ที่ใช้งบประมาณจากกองทุนสัตววิทยารักษ์  
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์สืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบผลการด าเนินการจัดซื้อ25 

ครุภัณฑ์ที่ใช้งบประมาณจากกองทุนสัตววิทยารักษ์ ตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2566 จ านวน 
550,000 บาท โดยได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1. Moniter uMEC  จ านวน 1 เครื่อง  ราคา 171,200 บาท 
2. Emergency-Cart จ านวน 1 คัน  ราคา 43,600 บาท 
3. Infusion pump ให้เลือดได้ จ านวน 4 เครื่อง ราคา 72,000 บาท 30 

4. เสาน ้าเกลือ จ านวน 3 อัน  ราคา 6,555 บาท 
5. Laryngoscope จ านวน 1 ชุด ราคา 5,700 บาท 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   

https://kku.world/jmr1y
https://kku.world/0gfh1
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  3.6 รายงานการตั้งงบประมาณรายรับ รายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 
   ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
รายละเอียดการตั้งงบประมาณรายรับ รายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 - ปีงบประมาณ 
2566 โดยคณะได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณไว้  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ5 

ประชุม https://kku.world/spko5 ดังนี้ 
  
 
 
 10 

 
 
 
 
 15 

 
 
 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 20 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 รายงานการติดตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 

  ประธานให้นางสาวอ้อยทิพย์ สัพโส นักวิชาการแผนและสารสนเทศ น าเสนอความคืบหน้าในการ
ติดตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/5i3w5  ดังนี้ 25 

 
   มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

https://kku.world/spko5
https://kku.world/5i3w5


- 9 - 
 

 4.2 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามแผนงบประมาณ 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อเนื่องจากวาระ 1.5 แต่
เป็นการเปลี่ยนแปลงข้ามแผนงบประมาณ จึงต้องให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยในการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมวดค่าตอบแทน มี งบประมาณในหมวดนี้  517,200 บาท โดย5 

เปลี่ยนแปลงไปยังแผนงานผู้ส าเร็จการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  หมวดงบด าเนินงาน จ านวน 500,000 บาท 
โดยผู้อ านวยการกองบริหารคณะแจ้งว่า เมื่อเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้ว จะไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจาก
เป็นการตั้งงบประมาณซ ้าซ้อนกัน 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบและให้เสนอมหาวิทยาลัยในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อไป 
 10 

 4.3 รับรองผลการเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่ 

1. 714 332 Vet. Entomology and Protozoology 
2. VM043232 Entomology and Protozoology 15 

3. VM042221 Vet. Microbiology I 
4. 715 412 Small Animal Sur. 
 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/gxhi3  

  มติ ที่ประชุมรับรอง 
  20 

 4.4 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับโอนย้ายนักศึกษา พ.ศ. 2566 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับโอนย้ายนักศึกษา พ.ศ. 2566 แทนประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 36/2563 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีประเด็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/gz9h2  ดังนี้ 25 

1. การรับโอนย้ายนักศึกษา จะกระท าได้ต่อเมื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์มีนักศึกษาที่ศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ ไม่ครบตามแผนของหลักสูตร หรือ เมื่อกระบวนการรับนักศึกษาเข้าเรียนตาม
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา ในปีนั้นๆ ไม่ครบตามแผนของ
หลักสูตร   

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึน้ไป กรณีท่ีคณะต้นสังกัดมีผลคะแนนการรับเข้าตามระบบ30 

การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา ในปีนั้นๆ ไม่ต ่ากว่าคณะสัตว 
     แพทยศาสตร์ หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป กรณีที่คณะต้นสังกัดมีผลคะแนน    
     การรับเข้าตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา ในปีนั้นๆ ต ่ากว่า 
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

https://kku.world/gxhi3
https://kku.world/gz9h2
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  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 4.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตร
โรคสัตว ์
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 5 

ว่าด้วย กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรคสัตว์ ทดแทนระเบียบเดิม เนื่องจาก เพ่ือให้เป็นไป
ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/9jg18  โดยมีประเด็นที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขดังนี้ 
   ข้อ 5 กองทุนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

5.1 เพ่ือใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไว้ใช้ประจ าใน10 

โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ การปรับปรุงอาคาร และซ่อมแซม/บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ ของอาคารโรงพยาบาลสัตว์ 

5.2 เพ่ือสนับสนุนการศึกษา วิจัย ของโรงพยาบาลสัตว์ 
5.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ และการจัดอบรม 

ศึกษาต่อเนื่องหรือสัมมนาทางสัตวแพทย์ 15 

ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึน ประกอบด้วย 
      8.1 คณบดี        เป็นประธาน 
      8.2 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์   เป็นรองประธาน 
      8.3 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 1 คน  เป็นกรรมการ 
      8.4 กรรมการจากคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ 20 

      8.5 รองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้รับมอบหมาย  
                                    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรเปลี่ยนต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์ เป็น ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ เนื่องจากต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์ไม่มีตามโครงสร้างคณะ 
   มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 25 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 5.1 ปัญหาระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลสัตว์ 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โรงพยาบาลสัตว์
เกิดไฟฟ้าดับ ซึ่งได้เคยเกิดปัญหานี้หลายครั้งแล้ว จึงได้แจ้งให้กองสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาตรวจสอบ 30 

โดยได้รับข้อมูลว่าเกิดจากอุปกรณ์ในแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าช ารุด ซึ่งได้แก้ปัญหาโดยการถอดสายดินออกก่อน เพ่ือให้
ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวตกรุ่นและไม่มีการผลิตแล้ว วิธีการแก้ไขคือ 

1. ปรับปรุงแผงควบคุมเดิม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับการซื้อแผงควบคุมใหม่ และไม่รับประกัน
การใช้งาน 

https://kku.world/9jg18
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2. ออกแบบวงจรไฟฟ้าใหม่ โดยกองสาธารณูปโภคฯ จะเป็นผู้ออกแบบให้ โดยสามารถใช้งานกับ
เครื่องปั่นไฟเดิมและระบบไฟฟ้าส ารองได้ ซึ่งประมาณการราคาไว้ 2.5 ล้านบาท 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ จะได้หารือกับผู้บริหารคณะเพ่ือหาแนวทางและงบประมาณใน
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป โดยในเบื้องต้นอาจขอใช้งบประมาณจากร้านค้าสวัสดิการ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

  
5.2 การรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2567 รอบ กสพท. 
 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา 2567 รอบ กสพท ซึ่งคณะตั้งเป้าหมายในการรับนักศึกษารอบ กสพท. จ านวน 13 ราย ซึ่งที่
ประชุมได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น คะแนนการรับเข้าเม่ือเทียบกับสถาบันต่างๆ แล้ว เห็นว่าการรับ10 

นักศึกษา จ านวน 13 ราย ในรอบ กสพท. มีความเหมาะสม 
 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
5.3 การพิจารณาแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2567 
 ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวันที่ที่ประชุมจะพิจารณา15 

แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2567 ซึ่งต้องส่งให้มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้มีการประชุมในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. เป็นการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งพิเศษ ที่ 1/2566 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 20 

เลิกประชุมเวลา 17.15 น. 
 
 

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ) 
    กรรมการและเลขานุการ 25 
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